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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞş 

วนัจันทรท์ีÉ ŚŚ เมษายน ŚŝŞş เวลา řś.śŘ-řŞ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งประชุมสมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย 
------------------------------------- 

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

   

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ŚŝŞ  

3.2 รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ŚŝŞ  และงบประมาณ

รายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞş ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞş 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş 

3.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑป์ระมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆทีÉเกีÉยวข้อง ( ก.พ.-มี.ค.Şş) 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณากาํหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก 

ทีÉ 22 ครัÊงทีÉ 3/2567   ณ จังหวัดสงขลา  ในเดือนมิถุนายน 2567 

4.2 พิจารณากาํหนดวัน-สถานทีÉ สาํหรับการจัดประชุมใหญ่ประจาํปี 2567  

(อินเดีย,มัลดีฟส)์ ในเดือนตุลาคม 2567 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คุณบุญเอีÉยม เตชะสาํราญ    ทีÉปรึกษากติติมศักดิÍสมาคมฯ 

Ś.  คุณสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย    นายกกิตติมศักดิÍ 
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ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร   กรรมการกลาง 

Ŝ.  คณุมงคล  เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ.  คณุนันทรัตน์ พิริยะพาณิชกุล 

   รับมอบอาํนาจแทน 

   คุณอภิชัย เตชะนิธสิวัสดิÍ   ประชาสัมพันธ ์

Ş.  คณุวรรณา  โรจน์กงัสดาล     นายทะเบียน 

ş.  คณุนิรุตติÍ  เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

Š.  คณุสทุศัน์  บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

š.  คณุวีระศักดิÍ อึÊงรัศมี      กรรมการกลาง 

řŘ.คุณนิธนิันท ์ ลีลาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

řř.คุณวิษณ ุ  ศิริคุรุรัตน ์     กรรมการกลาง 

řŚ.คุณกรณก์ฤต  บุญราศรี.     กรรมการกลาง 

řś.คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řŜ.คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง   

řŝ.คุณณิชกมล  อุมารี      ผู้ จัดการสมาคมฯ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม (ผ่านระบบ Zoom) 

ř.คุณสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร.     อุปนายกสมาคมฯ   

Ś.คุณสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสฐิ     เลขาธกิารสมาคมฯ 

    

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř.คุณจงรักษ์  นฤขัตพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

Ś.คุณวัลลภ  โพธเิพียรทอง     อุปนายกสมาคมฯ 

ś.คุณสพุร   ปัญญาสาคร     เหรัญญิก 

Ŝ.คุณชูชัย  ปิติเจริญกจิ     กรรมการกลาง 

ŝ.คุณโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง 

Ş.คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

ş.คุณสวุิทย์  ตันรัตนากร     กรรมการกลาง 

Š.คุณชัยพิพัฒน์ พฤกษว์ัฒนากุล     กรรมการกลาง  

š.คุณสบุรรณ   เศรษฐวรพันธุ์     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณสมพงษ ์ ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 
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เปิดประชุมเวลา řś.śŘ น.      

 

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล  อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

ประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านทีÉได้เข้าร่วมประชุมในครัÊงนีÊ  

และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉได้เข้าร่วมงานและเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมคุณแม่

อุไร เอืÊ ออารีมิตร เมืÉอเดือนมีนาคมทีÉผ่านมา เงินทําบุญทีÉได้รับทางครอบครัวได้นําไปร่วมบริจาคบํารุง

สาธารณะกุศลเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

  สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ :  การจับปลาเปรูช่วงระหว่างวันทีÉ  řŞ-řş 

เมษายนจับได้ šŜ,ŝšř ตัน คิดเป็น ś.ŠŚ% ถือว่าเป็นจาํนวนการจับปลาได้ค่อนข้างสงูกว่า ŝ ปีทีÉผ่านมา 

 ตลาดปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านอ่อนตัวลงมากโดยเฉพาะปลาป่นโปรตีน Şş% ขณะทีÉ

ปลาเกรดซุปเปอร์ไพร์มในจีนยังคงทรงๆ เนืÉองจากสตอ็คเกรดนีÊหน้าท่าเรือมีจาํกดั  

 อย่างไรกต็ามแนวโน้มภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีนยังมีโอกาสอ่อนตัวลงเนืÉองจาก 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเลีÊ ยงสัตว์ค่อนข้างแย่ เหตุเพราะปริมาณนําเข้าสินค้าสัตว์นํÊาจากต่างประเทศ

จาํนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคาของผู้ประกอบการเลีÊ ยงสัตว์ในจีน ทาํให้ธุรกิจฟาร์ม บ่อต่างๆ ต่างขาดทุน 

จึงทําให้ไม่อยากลงบ่อใหม่ การใช้อาหารสัตว์จึงลดน้อยลง ความต้องการปลาป่นจึงลดลงตามไปด้วย 

สตอ็คหน้าท่าเรือในจีนเพิÉมขีÊน 

 ตอนนีÊปลาแถบประเทศทีÉสาม ต่างพาเหรดลงมาขายแข่งกันในตลาดจีน สต็อคตลาดจีน

ยังมีปัญหา ŚŞŘ,ŘŘŘ ตัน และถูกบังคับให้คนมีสต็อคต้องเร่งระบายภายในเวลา Ś เดือน ก่อนทีÉปลาเปรู   

ครอปนีÊจะส่งถึงจีน   

 เป็นอะไรทีÉกดดันมาก ต่างต้องรีบเร่งระบายออก ข่าวดีด้านราคาปลาป่นในช่วงนีÊ แทบไม่

เหน็แม้ค่าเงินแม้จะอ่อน แต่กเ็ป็นทุกประเทศทัÉวโลก แม้แต่ทีÉจีนกม็ากดดันทีÉราคาซืÊ อเข้า 

 สปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูอ่อนตัวลงมาประมาณ ŚŘŘ เหรียญ/ตัน อยู่ทีÉ 

ř,ŠŝŘ เหรียญ/ตัน สปัดาห์ทีÉผ่านมามีการขายล่วงหน้าไปประมาณ řŘŘ,ŘŘŘ ตันทีÉราคานีÊ  

 จากข่าวทีÉออกมา ผลการจับปลาทดลองทีÉเปรู ยังไม่มีข่าวเรืÉองการห้ามจับอย่างทีÉคาดกัน

และทุกคนต่างมองว่าโควตาน่าจะครบได้แต่น่าจะยังเรว็เกินไปทีÉจะบอกกล่าวได้ ณ ขณะนีÊ  แต่ยิÉงผ่านไปใน

แต่ละวันผู้ซืÊ อจะอาศัยข่าวการจับปลามาบีบราคาให้ลง  
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 ข่าวดีสาํหรับการส่งออกของปลาไทย ทีÉผ่านมาจนถึงวันทีÉ řŞ เมษายน ŚŘŚŜ  สามารถ

ส่งออกได้ร่วม ŝŜ,ŝŘŘ ตัน เฉพาะครึÉงเดือน ş,ŠŠŘ ตัน ทัÊงทีÉเป็นเดือนเทศกาลและปีนีÊ การส่งออก şŘ% 

เป็นปลา ŞŘ ขึÊนไป ส่วนเบอร์สองล่างตลาดไม่เป็นใจ ซึÉงเป็นตัวเลขทีÉสลับกับทุกปี และเป็นตัวเลขทีÉส่งออก

ได้ทีÉสุดในรอบ ŝ ปีทีÉผ่านมา นีÉถือเป็นความเหมาะเจาะทีÉตัÊงแต่ต้นปีทีÉผ่านมา ปลาจับจากเรือประมงน่าจะมี

มากขึÊนทัÊงสองฝัÉงทะเล โดยเฉพาะด้านอันดามันประกอบกับปลาสดและปลาป่นจากพม่ามาทางไทยเพิÉมมาก

ขึÊน อันเกิดจากตรงไปจีนลําบากมาก เพราะภัยสงครามเชืÉอว่าเหตุการณ์นีÊ น่าจะคงอยู่อีก ř-Ś เดือนจากนีÊ

ต้องรอดูว่าผลการปิดอ่าวในพม่าปีนีÊ จะทาํให้ปลาเข้าลดลงไหม ไม่เช่นนัÊนชาวประมงคงได้รับผล จากราคา

ปลาสดตกตํÉาลงในปีนีÊทัÊงปลาคนกนิ, ปลาอุตสาหกรรม และปลาเป็ด ต่างกรั็บผลกระทบ  

 ทีÉน่าห่วงมากตอนนีÊคือเหตุการณ์ทัÉวโลก และตลาดจีนทีÉทาํให้ทศิทางราคาลงอย่างต่อเนืÉอง

จะมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนในครึÉงปีหลงั เชืÉอว่าปีนีÊครึÉงปีแรกน่าจะมีตัวเลขส่งออกปลาป่นได้ระดับ 

ş-Š หมืÉนตัน และสรุปทัÊงปีน่าจะมากกว่าปีทีÉผ่านมา ส่วนจะมากทีÉสดุเกนิตัวเลข řşŘ,ŘŘŘ ตันหรือไม่ ต้อง

คอยลุ้นไป  

 ตลาดอาหารสัตว์ภายในยังไม่กระเตืÊ อง ในขณะนีÊอาจจะเกิดจากราคากุ้งยังไม่จูงใจให้ลง

เลีÊยงและวัตถุโปรตีนทดแทนอืÉนๆ ยังมีราคาถูก หากว่าถูกลงจากเดือนทีÉผ่านมา ŝ-řŘ%  

 ปลาป่นภายในช่วงวันหยุดยาวปลาสดกลับมากขึÊ น อาจเป็นเพราะทะเลจับปลาได้ตัว

เพิÉมขึÊน หรือ คนรับซืÊ อของเข้าน้อยลง เหตุการณ์ยังคงดูแปลกเนืÉองจากตลาดปลาตัวล่างน่าเป็นกังวลทีÉสุด

ในช่วงนีÊ  คงจจะชัดเจนขึÊนหลังเมษายนนีÊ ไป 

 ยอดปลาสดเปรู řŞ-řŠ เมษายน รวมสามวันได้ ŝ% ของโควตา นับว่ากลางๆ ค่อนไป

ทางดี  

  ในช่วงเปิดการจับ ยอดมวล สาร ไม่ถึง řŘ ล้าน แต่หลังจากเพิÉมขึÊนอย่างมีนัยยะ กว่า řř 

ล้าน  

 นัÉนหมายความว่า ความสมบูรณในทะเลเพิÉมขึÊน  แสดงว่า โอกาสปลาตัวเลข คงมีน้อยลง  

และโควตา หากจัดใหม่ได้ น่าจะเกือบสามล้านตัน แต่นีÉกเ็ป็นการคาดเดาคงต้องรอดูต่อไปว่าเป็นไง  

 หากยังเป็นตัวเลขนีÊ เฉลีÉยวันละ ŜŘ,ŘŘŘ ตัน โควตา Ś.Ŝşŝ ล้านตัน จะจบลงใน ŞŘ วัน 

จากนีÊ   

 หากจับได้ดีจบเรว็ ปลาป่นเปรู จะทยอยเข้าจีนรอบแรกในต้นเดือนมิถุนายนเรว็กว่าทีÉคาด 

และต่อเนืÉองไปได้สมํÉาเสมอถึงสงิหาคมนัÉนแสดงว่าจีนจะมีปลาป่นใช้รวมสตอ็คปัจจุบันจะมีไม่ขาดช่วงเลยถึง

โควตาใหม่เดือนพฤศจิกายนแน่นอน 

 สปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยืนอยู่ทีÉ ř,ŠŝŘ เหรียญ/ตัน 

 การจับปลาเปรูช่วงระหว่างวันทีÉ řŞ-Śś/Ŝ จับได้ śŠŜ,şŜŜ ตัน คิดเป็น řŝ.ŝŝ% 

 ตลาดปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านมายืนอ่อน ปลาเกรดซุปเปอร์ไพร์มราคาลดลงตามต

บาดต่างประเทศเนืÉองจากการจับปลาเปรูค่อนข้างดี  

 แนวโน้มภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีน ความต้องการใช้ปลาป่นค่อนข้างน้อยอยู่ 

เนืÉองจากภาพรวมเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ และสภาพอากาศโดยเฉพาะทางกวางตุ้งฝนตกหนัก ภาพรวมของ
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อุตสาหกรรมเลีÊ ยงสัตว์ค่อนข้างแย่ เหตุเพราะปริมาณนาํเข้าสินค้าสตัว์นํÊาจากต่างประเทศจาํนวนมาก ส่งผล

กระทบต่อราคาของผู้ประกอบการเลีÊ ยงสัตว์ในจีน ทาํให้ธุรกิจฟาร์ม บ่อ ต่างๆ ขาดทุน จึงทาํให้ไม่อยากลง

บ่อใหม่ การใช้อาหารสัตว์จึงลดน้อยลง ความต้องการปลาป่นจึงลดลงตามไป สต๊อกหน้าท่าเรือมีจํานวน

เพิÉมขึÊน 

 ตลาดจีนในช่วงทีÉผ่านมาสบืเนืÉองจากข่าวการจับปลาในเปรูตัÊงแต่ řŞ - ŚŠ พฤษภาคมต่อ

วัน มากกว่า ŜŘ,ŘŘŘ ตัน จนถึงวันนีÊ  ร่วม ŝ แสนตัน หรือ Śŝ% ของโควตา โดยทีÉยังไม่มีจุดห้ามจับเพราะ

ปลาตัวเล็ก นัÉนแสดงถึงความสมบูรณ์ของทะเลพอควร และความมัÉนใจในการบรรลุโควตาทีÉออกมา และ

ปัจจุบันได้ขายปลาป่นล่วงหน้าไปน่าจะไม่เกิน ŝŘ% ของผลผลิต ทางจีนเองในช่วงทีÉผ่านมาอากาศเริÉมอุ่นทัÉว

ประเทศซึÉงเป็นผลดีกับการเริÉมกลับมาเลีÊยงกุ้งปลาได้มากขึÊน แต่ทางใต้เองบางจุด กลับมีฝนตกหนักจนเกิด

นํÊาท่วม  

  อาหารสัตว์ภายในยังออกซืÊอแบบไม่จริงจังด้วยตัวบวกทีÉลดลงปริมาณปลาป่นเข้าสู่ตลาด

ยังมีไม่น้อย แต่ลดลงมาก่อนหน้ก็ยังดูผ่อนคลาย ในด้านสต็อคประกอบกับเชืÉอมัÉนว่าในครึÉงเดือนหลัง

เมษายนเชืÉอว่าน่าจะไปมาก โดยรวมน่าจะมีหมืÉนตันทาํให้ยอดรวมทัÊงเดือน คาดว่ามีไม่ตํÉากว่า řŝ,ŘŘŘ ตัน  

  ราคากุ้งขาวห้องเยน็ออกมาซืÊ อน้อยราคาถูกลง ŞŘ ตัว เหลือ řŚŘ บาท และไซส์เลก็ยิÉง

ขายยากเพราะเป็นช่วงต้องพาลูกกุ้งจากบ่อ กเ็ป็นปัญหากับการเลีÊ ยงพอควร แต่นับจากนีÊการเลีÊ ยงกุ้งจะมี

มากขึÊน จึงรอดูว่าการใช้ปลาป่นจะมีมากขึÊนไหม  

 ปัญหาตลาดยามนีÊ  คอืปลาโปรตีนตํÉากว่า ŝŝ% ทีÉยังซบเซา การใช้น้อยผู้ซืÊ อสนใจน้อย 

  สัปดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูลงมา ŝŘ เหรียญ/ตัน อยู่ทีÉ ř,ŠŘŘ เหรียญ/

ตัน 

 การจับปลาเปรูช่วงระหว่างวันทีÉ řŞ/Ŝ-Ś:ŝ จับได้ ŠŠŜ,ŠşŘ ตัน คิดเป็น śŝ.şŝ % 

 ตลาดปลาป่นในจีนสปัดาห์ทีÉผ่านมายืนอ่อน ปลาเกรดซปุเปอร์ไพร์มราคาลดลงตามตลาด

ต่างประเทศเนืÉองจากการจับปลาเปรูค่อนข้างดี  

 แนวโน้มภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีนยังมีแนวโน้มอ่อน เนืÉองจากความต้องการใช้ยังมี

จาํกดั การเลีÊยงสัตว์นํÊาในกวางตุ้งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ในขณะทีÉการจับปลาในเปรูทาํได้ดี สตอ็คห

น้าท่าเรือเพิÉมขึÊน เป็นปัจจัยทาํให้ราคาปลาป่นจีนตอนนีÊมีแนวโน้มอ่อนลง  

 ปลาป่นตลาดจีนและตลาดโลกอ่อนตัวลงอย่างต่อเนืÉองยังหาปัจจัยบวกไม่มี  

 เปรูจับปลาถึงวันทีÉ Ś พฤษภาคม ŚŘŚŜ ได้ไป śŝ% กว่า ŠŠŘ,ŘŘŘ ตัน ถึงวันนีÊ น่าจะมี

ล้านตันขึÊน เฉลีÉยจับต่อวันได้ ŜŘ,ŘŘŘ-ŝŘ,ŘŘŘ ตัน หากว่าไม่มีอุปสรรคเรืÉองอากาศและการหยุดจับภายใน

เดือนพฤษภาคมมีโอกาสจับครบโควตาได้ไม่ยากทัÊงทีÉเหลอืเวลาจับอกีกว่าเดือน และราคานีÊ น่าจะยืนไม่อยู่ใน

ตลาดทัÉวโลก ปลาเวียดนามนํÊาจืดโปร ŞŘ% ขายเข้าจีน ř,ŘŘŘ-ř,ŘŚŘ$ ตํÉามากในรอบ ś-Ŝ ปี ยังผลให้จีน

ต่างกดราคาปลาจากประเทศทีÉสามลง  

 เดือนเมษายนการส่งออกนับว่าดีทีÉประมาณ řş,ŞŘŘ ตัน รวม Ŝ เดือน ŞŜ,ŘŘŘ ตัน 

เฉลีÉยเดือนละ řŞ,ŘŘŘ ตัน นับว่าเป็น Ŝ เดือนทีÉดีทีÉสุดในรอบ ŝ-Ş ปี ทีÉผ่านมา ยังยืนยันว่าในคิวสองถึง
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เดือน Ş หรือครึÉงปีของการส่งออกยังคงทาํลายสถิติการส่งออกเดิมทีÉผ่านมาของไทย จึงน่าห่วงว่าในครึÉงปี

หลังนบัจากเดือน ş ไป กค็งไม่สดใสแน่นอน  

 ใน Ŝ เดือน เราทาํได้ ŞŜ,ŘŘŘ ตัน อีกสองเดือน řś,ŘŘŘ ตัน กจ็ะได้ ไม่ตํÉากว่า šŘ,ŘŘŘ 

ถึงแสนตัน นีÉขนาดส่งออกได้มาก ขนาดนีÊ  อาจเป็นเพราะสตอ็คเก่าข้ามปียกมาสูง, ผลผลิตภายในทัÊงปลา

ทะเลจับและหัวปลามีปริมาณมากขึÊน, ปลาจากพม่าเข้ามามากขึÊน, ราคาในช่วงต้นปีก่อนเปรูประกาศโควตา

ยังมีราคาดี คนจีนยังขยาดเรืÉองเอลนีโน่ในเปรูและประเทศอืÉนๆ จึงซืÊ อเข้าสตอ็คอย่างต่อเนืÉอง, ค่าเงินบาททีÉ

อ่อนลงกม็ีส่วนเสริมการส่งออก  

  ส่วนการใช้ในประเทศตัÊงแต่มีนาคมมาถึงตอนนีÊ ยังไม่กระเตืÊ องขึÊ นมาก การรับยังจาํกัด

อาจเพราะแต่ละรายมีสตอ็คเก่ามากตัÊงแต่ตอนต้นปี  

  ปัญหาทีÉน่าหนักใจเราตอนนีÊ คือปลา ŝŝ% ลงมา ทางโรงงานปลากระป๋องและอาหาร

หมา-แมวตลาดเริÉมฟืÊ นตัวขึÊน ทาํให้ปริมาณเศษซากมีมากขึÊนปลาป่นในส่วนนีÊมีเพิÉมขึÊนแต่ตัวกินของตลาดนีÊ

กลับหายไป เพราะคนใช้รายใหญ่อย่างจีนลดการนาํเข้าเพราะธุรกจิราคาเนืÊ อกบลงจนผู้เลีÊยงแทบจะเลิกเลีÊยง

ไป  

  ตัวเลขส่งออกของเราทีÉไปจีนล้วนแต่เป็นตัวเลขปลาโปรตีน ŞŘ%-Şş% ส่วนใหญ่  

  เดิมเราส่งปลา ŝŝ% กว่า ŞŘ% ของตัวเลขไปจีน แต่ปีนีÊประมาน řŘ-řŝ% เท่านัÊน 

  ดีทีÉค่าเงินบาทยังอ่อนอยู่ทีÉช่วยพยุงราคาต้นทุนการส่งออก แต่จะยืนระยะได้นานแค่ไหน

จะแข็งขึÊ นหรืออ่อนลงสุดจะคาดเดา สาํคัญว่าเราต้องส่งออกในครึÉงปีหลัง ให้ได้เดือนละ řŘ,ŘŘŘ ตันขึÊ น 

หากไม่เช่นนัÊนสตอ็คปลาป่นจะค้างในประเทศทุกๆ เดือน จะยากทีÉตลาดภายในจะพยุงได้  

  ขณะทีÉตลาดปลาป่นในเวียดนามสัÉนคลอนมาก มีผลให้ปลาป่นทะเลราคาพลอยลงมาก

ตามไปด้วย เสนอขายกันทีÉต้นทุน śŝ-śş บาท ถึงไทย ŞŘ% โปรตีน และค่าขนส่งไทยเวียดนามถูกกว่าค่า

รถบรรทุก  

 ต้องคอยติดตามราคาโปรตีนจากตัวอืÉนๆ ด้วยว่าจะเพิÉมหรือลดอย่างไร เพราะยุคนีÊการใช้

ปลาป่นในสตูรอาหารเริÉมถึงจุดทีÉต้องลดต้นทุนลง   

  พม่ากเ็ป็นอีกหนึÉงปัจจัยทีÉสาํคัญเพราะปลาป่นทีÉผ่านมาจีนรับไปกว่า ŞŘ% แต่ครึÉงปีมานีÊ

แทบจะทะลักเข้าทางไทยหมดเพราะตลาดจีนทีÉซบเซา ปัญหาอัตราแลกเปลีÉยน และการขนส่งตัวอย่างทีÉเหน็ 

คือข้าวโพดล้านกว่าตันต่อ Ŝ เดือน ทีÉอนุญาตให้นาํเข้ามาไทยทาํให้ราคาข้าวโพดไทยยืนระยะทัÊงปี ในราคาทีÉ

ขยับน้อยมาก  

 ในครึÉงปีแรกของเราไปเวียดนามตัวเลขขยับมาทีÉ Ś รองจากจีนในการส่งออก แต่ครึÉงหลัง

คงต้องลดลงอีกมาก 

 เหลือตลาดญีÉปุ่ นทีÉเป็นความหวังสาํหรับปลาป่นโปรตํÉาเท่านัÊนในขณะนีÊ  แต่ผลผลิตปลาป่น

โปรตํÉาของภายในมีจาํนวนเพิÉมขึÊนแต่การใช้น้อยลง ด้วยฟาร์มหมูเลก็ๆ ในอดีตทีÉเคยใช้กล็ดจาํนวนลง 

  เรืÉองค่าเงินเมืÉออ่อนตัวลงคนขายได้ประโยชน์ ซืÊอกต้็นทุนแพงสดุท้ายกเ็จา๊ๆกนั  

  เรืÉองปลาป่นโปรตํÉาทีÉขายเข้าประเทศญีÉปุ่ น ล่าสุดมีเพียง ŝ-Ş รายทีÉทําอยู่ สังเกตุว่า

ตัวเลขเข้าญีÉปุ่ นโดยรวมลดลงมาใน Ŝ เดือนแรกของปีนีÊ  
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 ภาวะตลาดโลกยังคงซึมๆลงจากการใช้ทีÉยังไม่เพิÉมและซัพพลายทีÉยังไม่ลดมีผลทาํให้ผู้ซืÊ อ

แบบจีนถูกบีบซืÊ อแต่ของถูก โดยเฉพาะปลาตัวโปรตํÉาทัÊงทีÉสต็อคยังคงสูง ข่าวว่า ŚşŘ,ŘŘŘ ตัน ทีÉปลาป่น

โปรตีนตํÉาหลายหมืÉนตันอยู่ในนัÊน ตลาดการใช้ยังมีน้อย ผู้เลีÊ ยงกบยังขยาดจากการขาดทุนปีทีÉทีÉผ่านมาแบบ

หมดตัว คงต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะกลับมาฟืÊ นขึÊน  

 ซัพพลายในพม่าตามข่าวหลังเดือนพฤษภาคมมีจํานวนเริÉมลดลง ราคาเทขายถูก คงคอย

ดูต่อว่า จะลดลงจริงไหม  

 ส่วนของไทยนํÊานีÊบอกว่าลดลงบ้างในทุกจุดสัก śŘ% ของทีÉเคยได้ ในสัปดาห์หน้าจะเปิด

อ่าวไทย ต้องคอยดูว่าจาํนวนปลาสดจะเพิÉมขึÊนมากน้อยแค่ไหน  

 โรงงานอาหารสัตว์ใหญ่ลงราคามา Ś ครัÊงทีÉสอง ในรอบ řŘ วัน ในทุกๆ เกรด เพียงแต่

ขยับช้ากว่าตลาดโลกมาก และคงมีแนวโน้มลงต่อเพราะปลา IFFO ทีÉซืÊ อใช้นัÊนราคายังต่างจากราคาแนะนาํทีÉ

หลายโรงงานอาหารสัตว์ซืÊ อร่วม řŘ บาท ทัÊงทีÉจุดทีÉเหมาะสมทีÉจะแตกต่างไม่ควรเกิน Ş-ş บาทแบบตอน

เริÉมต้น และเชืÉอว่าอนาคตการใช้ปลาของเขาคงจะค่อยๆลดลง ขณะนีÊ เรืÉอง FIP และ IFFO จึงเป็นเรืÉองรอง

ในการผลักดันให้เกิดขึÊนอกี  

 ขณะนีÊอาจต้องมาเรืÉองคาร์บอนเครดิตในวาระต่อไป ซึÉงนัÉนกค็งต้องมากระทบโรงงานปลา

ป่น  

 การใช้ของอาหารสัตว์ยังไม่เพิÉมขึÊ นทุกโรงงาน คงอยู่ทีÉสต็อคแต่ละโรงงานว่ามีมากหรือ

น้อย แต่สดุท้ายภาคการเลีÊ ยงกุ้งและการใช้ปลาป่น อาจจะเพิÉมขึÊนตัÊงแต่เดือนมิถุนายน-สงิหาคมเป็นต้นไป 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ řš เมษายน ŚŘŚŜ 

 - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŚŘŘ-řŚ,śŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน) 

 - ปลา Şş% ราคา řŜ,ŝŘŘ-řŜ,ŞŘŘ หยวน/ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน) 

 - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,ŜŘŘ-řŞ,ŝŘŘ หยวน/ ตัน (ราคายืน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ řš เมษายน ŚŘŚŜ โดยอยู่ทีÉ Dalian Š,ŚřŘ ตัน 

Tianjin ř,ŞŝŘ ตัน Shanghai ŝŝ,šŠŘ ตัน Fuzhou 26,200 Huangpu řŞś,řśŘ ตัน อืÉนๆ Ŝ,ŘŠŘ ตัน 

คงเหลอื ŚŞŘ,śřŘ ตัน  

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือจีน ประจาํวันทีÉ ŚŞ เมษายน ŚŘŚŜ 

 - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŚŘŘ-řŚ,śŘŘหยวน/ ตัน (ราคายืน) 

 - ปลา Şş% ราคา řŜ,ŝŘŘ-řŜ,ŞŘŘหยวน/ตัน (ราคายืน) 

 - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,ŚŘŘ-řŞ,śŘŘหยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ Śŝ เมษายน ŚŘŚŜ โดยอยู่ทีÉ Dalian Š,ŘřŘ ตัน 

Tianjin ř,ŝřŘ ตัน Shanghai ŝş,śśŘ ตัน Fuzhou 26,730  Huangpu řŞş,ŚřŘตัน อืÉนๆ  Ŝ,ŘşŘ ตัน

คงเหลอื ŚŞŝ,ŠŠŘ ตัน  

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ Śš เมษายน ŚŘŚŜ 

 - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŚŘŘ-řŚ,śŘŘหยวน/ ตัน (ราคายืน) 

 - ปลา Şş% ราคา řŜ,ŝŘŘ-řŜ,ŞŘŘหยวน/ตัน (ราคายืน) 



8 

 

 

 - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,ŚŘŘ-řŞ,śŘŘหยวน/ ตัน (ราคายืน)  

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ Śš เมษายน ŚŘŚŜ โดยอยู่ทีÉ Dalian Š,ŘŚŘ ตัน 

Tianjin ř,ŜśŘ ตัน Shanghai ŝŠ,ŘşŘ ตัน Fuzhou 26,990 Huangpu řŞşŠ,ŠšŘ  อืÉนๆ  Ŝ,řřŘ ตัน

คงเหลอื ŚŞŠ,ŝŝŘ ตัน  

 สปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยืนอยู่ทีÉ ř,ŠŘŘ เหรียญ/ตัน 

 การจับปลาเปรูช่วงระหว่างวันทีÉ řŞ เมษายน - Š พฤษภาคม จับได้ ř,řŠŚ,ŜŠŜ ตัน คิด

เป็น Ŝş.şş% 

  แนวโน้มภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีน ยังมีแนวโน้มอ่อน เนืÉองจากความต้องการใช้ยัง

มีจาํกัด ในขณะทีÉการจับปลาในเปรูทาํได้ดี การซืÊ อส่วนใหญ่เป็นการซืÊอเพืÉอใช้ สตอ๊กหน้าท่าเรือเพิÉมขึÊน เป็น

ปัจจัยทาํให้ราคาปลาป่นจีนตอนนีÊยังคงมีทิศทางไปทางราคาทีÉอ่อนตัว 

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ řř พฤษภาคม ŚŘŚŜ  

  - ปลา Şŝ% ราคา řŚ,ŚŘŘ-řŚ,śŘŘหยวน/ ตัน ยืน 

  - ปลา Şş% ราคา řŜ,ŝŘŘ-řŜ,ŞŘŘหยวน/ตัน ยืน 

  - ปลา ŞŠ% ราคา řŞ,ŚŘŘ-řŞ,śŘŘหยวน/ ตัน ยืน  

 สตอ็คปลาป่นท่าเรือจีนประจาํวันทีÉ řŘ พฤษภาคม ŚŘŚŜ  โดยอยู่ทีÉ Dalian ş,ŠřŘ ตัน 

Tianjin ř,ŚŚŘ ตัน Shanghai ŝŠ,řŚŘ ตัน Fuzhou 27,940   Huangpu řşŚ,ŚŠŘ อืÉนๆ Ŝ,ŚŚŘ ตัน

คงเหลอื ŚşŚ,ŞřŘ ตัน 

 สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ : Weekly report - April 20, 2024 

 คนในวงการปลาป่นรายใหญ่ทัÊงหมดอยู่ทีÉไมอามีในสปัดาห์นีÊ เพืÉอเข้าร่วมการประชุม IFFO 

โดยผลทีÉได้คือยังไม่มีการออกรายงานอุตสาหกรรมรายสปัดาห์ ซึÉงน่าจะมีข้อมูลเพิÉมเติมมากมายในสัปดาห์

หน้า 

 การคาดการณ์ว่าจะมีการจับปลาทีÉดีในเปรู ทาํให้ราคาปลาป่นในยุโรปอ่อนตัวลงประมาณ 

usd 20 m/t ในสปัดาหน์ีÊ  

 สปัดาห์แรกของการจับปลาในภาคเหนือ/กลางในเปรูดูค่อนข้างดี โดยในช่วงสามวันแรก

ของการจับปลาแสดงปริมาณการจับอยู่ทีÉ řŜŘ,ŘŘŘ m/t ซึÉงจะให้ผลผลิตปลาป่นมากกว่า śř,ŘŘŘ m/t และ

นํÊามันปลา ś,ŝŘŘ m/t 

Weekly report - April 27, 2024 

 ปริมาณการจับปลาทัÊงหมดจนถึงวันทีÉ ŚŜ อยู่ทีÉ Ŝŝş,ŘŘŘ m/t คิดเป็นปลาป่นประมาณ 

102,000 m/t และนํÊามันปลา řŚ,ŘŘŘ m/t 

 ในตอนนีÊปริมาณการจับปลายังคงดีแต่ปริมาณลูกปลายังสงูอยู่โดยเฉลีÉย ŞŘ% ซึÉงจะส่งผล

ให้มีการห้ามจับปลาในบางพืÊนทีÉ ชิมโบเต ซึÉงเป็นพืÊนทีÉประมงหลัก มีระดับปริมาณลูกปลาสูงถึง ŞŚ% 

 ตามรายงานการค้า มีการซืÊ อขายเกิดขึÊ นเล็กน้อยในการประชุม IFFO ในไมอามีÉ เมืÉ อ

สัปดาห์ทีÉแล้ว โดยปลาป่นเกรดสูงสุดราคาลดลงประมาณ usd 100 m/t ในขณะทีÉเกรดทีÉตํÉากว่าราคายังคง
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ทรงตัว ทาํให้ส่วนต่างระหว่างเกรดซูเปอร์ไพร์มไปจนถึงเกรดมาตรฐานแคบลงค่อนข้างมาก มีรายงานว่า

จนถึงตอนนีÊมีการจองซืÊ อปลาป่นไปแล้วเกอืบ śŘŘ,ŘŘŘ m/t 

 การส่งออกปลาป่นของเปรูในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ŚŘŚŜ อยู่ทีÉ ŚŞŞ,ŘŘŘ m/t โดย 

šŞ.şŚ% ส่งไปยังเอเชีย โดยตัวเลขการส่งออกในปี ŚŘŚŜ ลดลง řŚŘ,ŘŘŘ m/t จากปี ŚŘŚś เนืÉองจาก

ปริมาณการจับปลาทีÉลดลง เดือนมกราคมถึงมีนาคม จีนนําเข้าปลาป่นจากเปรู ŜŜ.Ŝ% จากเวียดนามและ

รัสเซียทีÉละ řř% จากชิลีและไทยทีÉละ ş% ยอดนาํเข้าทัÊงหมดของจีนอยู่ทีÉ śŞŞ,ŘŘŘ m/t ในเดือนมกราคม

ถึงมีนาคม โดยมาจาก Śř แหล่งทีÉแตกต่างกัน 

 ทุกคนในอุตสาหกรรมต่างหวังว่าการจับปลาทีÉดีจะยังคงดาํเนินต่อไป และเปรูจะสามารถ

เริÉมฟืÊ นตัวจากปีทีÉเลวร้ายทีÉสดุในปี ŚŘŚś บทความในนิตยสารการค้าฉบับหนึÉงกล่าวว่าอาจใช้เวลานานถึง ŝ 

ปีในการฟืÊ นตัวเตม็ทีÉของอุตสาหกรรมปลาป่นของเปรู 

Weekly Report - May 4, 2024 

 ปริมาณการจับทัÊงหมดในภาคเหนือ/กลางของเปรูขณะนีÊ อยู่ทีÉ ŠŠŝ,ŘŘŘ m/t เหลือ

โควตาอกี ř.ŝš ล้าน m/t ผลิตปลาป่นได้ประมาณ řšş,ŘŘŘ m/t นํÊามันปลา Śŝ,ŘŘŘ m/t  ระดับปริมาณ

ลูกปลาโดยรวมโดยเฉลีÉยอยู่ทีÉ ŝš% 

 MSI Ceres รายงานในสปัดาห์นีÊ ว่ายอดขายปลาป่นล่วงหน้าของเปรูมีประมาณ śşŘ,ŘŘŘ 

ตัน โดยราคาส่งออกปลาป่นในเปรูยังคงทรงตัว อย่างไรกต็าม การขาดแคลนสินค้าเกรดซูเปอร์ไพร์มอาจ

ส่งผลให้ราคาเกรดต่อมาสงูขึÊนได้ 

 เปรูเฉลิมฉลองวันแรงงานในสัปดาห์นีÊ  ดังนัÊนจึงเป็นสัปดาห์ทีÉสัÊนสาํหรับทุกคน แต่ทุก

อย่างจะกลับมาเป็นปกติในวันจันทร์ 

 หวังว่าการจับปลาทีÉดีจะดาํเนินต่อไป บางทรีะดับปริมาณลูกปลาอาจจะลดลง 

(ทีÉมา: HAMMERSMITH Marketing Ltd)  

  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ 22 ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สมัยทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş  ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ  

ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş 
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วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําเดือนกมุภาพนัธ-์มีนาคม ŚŝŞŞ 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ŚŝŞş ได้ผลผลิตรวมอยู่ทีÉ  ŝŜ,šŜŘ.şŝ ตัน เดือนมีนาคมผลผลิต

อยู่ทีÉ Śś,śŠŝ.śš ตัน    

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

 ś.Ś  รายงานงบรายรบั – รายจ่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  ŚŝŞ  และ

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞş 

 ผู้จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  ŚŝŞş    

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř มีนาคม ŚŝŞş   ต่อทีÉประชุม

ดังนีÊ  

 

 

งบรายรบั-รายจ่าย ก.พ.Şş มี.ค.Şş   

รายรับประจาํเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ŚŝŞş 155,113.50 521,805.00   

รายจ่ายประจาํเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม ŚŝŞş 213,535.76 208,198.69   

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย    (58,422.26) 313,606.31   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

รับแล้วเดือนมกราคม -มีนาคม ŚŝŞş 2,224,918.50    

  คงเหลือ 925,081.50  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม – มีนาคม ŚŝŞ  668,569.35    

  คงเหลือ 2,481,430.65  

รายงานฐานะการเงิน  śř ม.ค.Şş Śš ก.พ.Şş śř มี.ค.Şş  

เงินสด  2,767.00 1,311.00 36.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 1,398,690.69 1,300,734.01 1,652,094.76  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 129,390.26 136,519.51 124,264.06  

สลากออมสนิ (Ś ปี) ś พ.ค.Şŝ  5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 33,431.45 34,891.45 36,331.45  

รวมทัÊงสิÊ น 7,339,279.40 7,248,455.97 7,587,726.27  
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มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2567 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş  ดังนีÊ  

 

 

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞş 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

  3.4  รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมอืในการพฒันาระบบ 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรับปรุง         

การทําประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดประจําเดือนมีนาคม-

เมษายน ŚŝŞş ดังนีÊ   

1. ปัจจุบันคณะทาํงานฯ กําลังดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Got 

Fishery Action Plan) ทีÉผ่านการเห็นชอบจากผู้ประเมิน (MarinTrust) และภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้อง    

โดยกิจกรรมตามแผนฯ ประกอบด้วยงานวิจัยทีÉได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสวก.เป็น

ระยะเวลา ś ปี (Şŝ-Şş) และการสนับสนุนการจัดการประมงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

(กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝัÉง) โดยคณะทาํงานฯ ได้รายงานความคืบหน้าการ

ทํางานและผลลัพธ์แก่ MarinTrust เป็นประจําทุก Ş เดือน โดยครัÊ งล่าสุดเมืÉ อปลายปี ŚŝŞŞ 

MarinTrust ได้เห็นถึงความคืบหน้าและอนุมัติให้โครงการอยู่ใน Approved FIP ของ MarinTrust 

ต่อไป 

2. จากการดาํเนินโครงการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สวก. ปัจจุบันได้ดาํเนินการมาถึงปีทีÉ 

ś แล้ว และอยู่ในขัÊนตอนเตรียมปิดโครงการฯ ในการนีÊคณะทาํงานฯ วางแผนจัดประชุมรับฟังความ

คิดเหน็ เพืÉอสืÉอสารผลการดาํเนินงานโครงการฯ ตลอด ś ปี และนาํข้อมูลจากงานวิจัยมาวิเคราะห์

เชิงลึกผ่านการระดมความคิด เพืÉอสร้างข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์การจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย 

มุ่งหวังเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐทีÉเกีÉยวข้อง  

ในการนีÊ  คณะทาํงาน TSFR ขอความร่วมมือ Š สมาคมฯ ในการส่งผู้เกีÉยวข้องเข้าร่วม 

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน Şş ราย รับชาํระ ŝŜ ราย เป็นเงิน 1,098,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řś ราย เป็นเงิน 234,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ ŚŠ ราย เป็นเงิน 252,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŚ ราย เป็นเงิน 108,000.00 บาท 
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ประชุมรับฟังความคิดเหน็ดังกล่าว ในวันทีÉ Śś เมษายน ŚŝŞş เวลา š.ŘŘ น.เป็นต้นไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

   

3.5 รายงานการเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้ง ( ก.พ.-มี.ค.Şş) 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบถึงการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆทีÉ

สาํคัญพอสรุปแจ้งทีÉประชุมดังนีÊ  

  3.5.1 แนวทางการเปิดตลาดของไทยสําหรบักลุ่มสินค้าประมงภายใต้ความตกลง

การค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) โดย กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ ได้จัดไปเมืÉอวันทีÉ Ş มีนาคม ŚŝŞş โดยมีรายละเอียดเพิÉมเติมดังนีÊ  

   ř.  ความคืบหนา้การประชุมดา้นการคา้สินคา้ภายใตก้ารเจรจาจัดทํา FTA ไทย 

– EFTA  

        ไทยและ EFTA  ได้ดาํเนินการจัดการประชุมจัดทาํ FTA มาแล้วทัÊงหมด Š รอบ 

โดยรายละเอียดเกีÉยวกับการเปิดตลาดการค้าสนิค้าของ EFTA ดังนีÊ  

1.1 ข้อเสนอการเปิดตลาดของ EFTA: EFTA ยกเว้นอากรนาํเข้าสาํหรับสินค้า

อุตสาหกรรมและประมงทุกรายการทนัทีÉเมืÉอ FTA นีÊมีผลใช้บังคับ อาท ิปลากระป๋อง กุ้งแช่แขง็ ยางล้อ ยาน

ยนต์และชิÊ นส่วนยานยนต์  เครืÉองใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิÊ นส่วนนาฬิกา เครืÉองเพชรพลอย 

ทบัทิม แซบไฟร์และมรกต กระเป๋าทีÉทาํจากหนังและผ้า สิÉงทอและเครืÉองนุ่มห่ม ปลากระป๋อง  เครืÉองหอม 

เมลด็พลาสติก ซึÉงในปี ŚŝŞř-ŚŝŞŝ ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและประมงไปยังกลุ่มประเทศ 

EFTA ประมาณ Ŝ,ŠŘŘ ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนีÊ  EFTA ได้ยกเว้นอากรนาํเข้าให้แก่สินค้าเกษตรของ

ไทย อาทิ ข้าวขาว  แป้งมันสาํปะหลัง กะทิ ข้าวโพด กระป๋อง ผักและผลไม้สดแช่เย็น/แขง็ นํÊาผลไม้เมือง

ร้อน ผลไม้และผักแปรรูป แป้งทีÉทาํมาจากข้าว หัวหอม กระเทียม อาหารหมาแมว ข้าวโพดหวานทาํสุก สิÉง

สกดัจากมอลด์อืÉนๆ 

1.2  EFTA ใหส้ิทธิÍ การยกเวน้/ลดอากรนําเขา้ทีÉดีกว่าหรือเท่ากบัทีÉไทยเคย

ไดร้บัภายใตโ้ครงการ GSP: EFTA ได้ให้สิทธิยกเว้น/ลดอากรนาํเข้าทีÉดีกว่าหรือเท่ากับเกือบทุกรายการทีÉ

ไทยได้รับสทิธปิระโยชน์ภายใต้โครงการ GSP (ประมาณ ş,ŘŘŘ รายการ) ซึÉงในช่วงปี ŚŝŞř-ŚŝŞŝ EFTA 

นาํเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยมูลค่าประมาณ Ŝ,ŠŘŘ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

   1.3  ประเดน็การเจรจาการเปิดตลาดทีÉยังคงค้างของ EFTA: EFTA เรียกร้องให้

ไทยยกเว้นอากรนําเข้าสินค้าประมงสําคัญ  โดยเฉพาะปลาแซลมอล  แมคเคอเรล  และคอต เป็นข้อ

เรียกร้องทีÉสาํคัญอย่างยิÉงของนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ (Red Lines) หากไทยไม่สามารถเปิดตลาดสินค้า

ดังกล่าวให้แก่นอร์เวย์และไอซ์แลนด์อาจส่งผลให้ไทยและ EFTA ไม่สามารถสรุปผลการเจรจาได้ 

   Ś.   การหารือขอ้เสนอการยกเวน้/ลดอากรนําเขา้สินคา้ปลาระหว่างไทยกบั 

EFTA 
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         ในการประชุมเจรจาจัดทาํ FTA รอบทีÉ Š ในช่วงระหว่างวันทีÉ śŘ มกราคม – Ś 

กุมภาพันธ์ ŚŝŞş ณ กรุงเทพมหานคร สองฝ่ายได้หารือเกีÉยวกับข้อเสนอการยกเว้น/ลดอากรนาํเข้าสินค้า  

โดยมีรายละเอยีดเกีÉยวกบัสนิค้าปลา ดังนีÊ  

   Ś.ř  นอร์เวย์: เรียกร้องให้ไทยยกเว้นอากรนําเข้าสินค้าปลาป่นในพิกัด Řś 

โดยเฉพาะสินค้าทีÉมีมูลค่าการส่งออก อาทิ แซลมอลฟิลเล/ชิÊนส่วนแช่เย็นและแช่แขง็  แมคเคอเรลทัÊงตัว 

ชิÊนส่วน/ฟิลเล ปลาเทราต์แช่เยน็แช่แขง็  ชิÊ นส่วนปลาคอตแช่เยน็แช่แขง็ ชิÊ นส่วนปลาลิÊนหมา เคปลินทัÊงตัว

และปลาเฮอร์ริÉงทัÊงตัว โดยเป็นข้อเรียกร้องทีÉสาํคัญอย่างยิÉงต่อการเจรจาเปิดตลาดการค้าสนิค้าภายใต้ FTA 

นีÊ  นอกจากนีÊ ฝ่ายไทยได้ยืÉนเอกสารขอความร่วมมือด้านการเพาะเลีÊยงและผลิตสัตว์นํÊาทีÉฝ่ายไทยประสงค์และ

แสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายนอร์เวย์  ตามทีÉได้รับแจ้งจากกรมประมงและสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึÉงฝ่ายนอร์เวย์อาจนาํข้อเสนอความร่วมมือดังกล่าวไปพิจารณาภายใต้สาขาความร่วมมือ

ในข้อบทความร่วมมือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ (Technical Cooperation and Capacity 

Building) ของ  FTA ไทย- EFTA โดยสาระสาํคัญสรุปได้ ดังนีÊ    

   2.1.1 ด้านการเพาะเลีÊ ยง อาท ิเทคโนโลยีการเพาะเลีÊยงสตัว์นํÊา การวิจัยสวัสดิภาพ

สตัว์นํÊาพัฒนาพันธุกรรมและขยายพันธุ์ และระบบประเมินพฤติกรรมสัตว์นํÊาท้องถิÉน และประเมินความเสีÉยง

ในการเพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา  ระบบเลีÊ ยงสตัว์นํÊาในกระชัง 

   2.1.2 ด้านสุขอนามัยและสุขภาพสัตว์นํÊา อาทิ ภูมิคุ้มกันวิทยาและวัคซีนวิทยาใน

ปลา และการจัดทาํระบบเฝ้าระวังโรค 

   2.1.3 ด้านเทคโนโลยีและการเกบ็เกีÉยวผลผลติ 

   2.1.4 ด้านอาหารสัตว์ นวัตกรรมและความยัÉงยืนทางโภชนาการในอุตสาหกรรม

เพาะเลีÊยงและการทดแทนปลาป่นในการเพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา 

   2.1.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง 

    2.2 ไอซแ์ลนด ์: 

   2.2.1 ไอซ์แลนด์เป็นผู้ส่งออกสนิค้าประมงเป็นอันดับ řř ของโลก โดยในปี ŚŝŞŝ 

ไอซ์แลนด์ส่งออกสินค้าประมงไปทัÉวโลกประมาณ Ř.ŜŜ ล้านตัน ได้แก่ ปลาแซลมอลสด/แช่เยน็ ปลาคอต

ฟิลเลแช่เยน็ ไข่ปลาแช่แขง็ ปลาคอตหมักเกลอื ปลาลิÊนหมา 

   2.2.2 อุตสาหกรรมประมงมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับทีÉ Ś ของไอซ์แลนด์ 

รองจากการท่องเทีÉยว 

   2.2.3 ในปี ŚŝŞŝ ไทยเป็นแหล่งส่งออกสินค้าประมงอันดับทีÉ ŚŚ ของไอซ์แลนด์ 

ปริมาณ Ś,ŘŠŜ ตัน และการส่งออกสินค้าประมงของไอซ์แลนด์ไปยังไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนืÉอง

ในช่วงปี ŚŝŞś-ŚŝŞŝ ประมาณ Śş% ต่อปี เนืÉองจากไทยมีผู้บริโภคทีÉต้องการสินค้าจากปลาคอตและ

แซลมอนจากไอซ์แลนด์เพิÉมขึÊน 
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สรุปทีÉประชุม 

(1) มอบหมายให้ภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ เพาะเลีÊ ยงปลาไทย อาทิ สมาพันธ์ผู้

เพาะเลีÊ ยงปลาทะเลไทย สมาคมผู้เพาะเลีÊ ยงปลาทะเลไทย และสมาคมปลานิลไทย จัดส่ง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าประมงไทยให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาด

ไทยและต่างประเทศได้ไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสาํเนาให้กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศทราบด้วย 

(2) ขอให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวบรวมความเห็นตามข้อ (ř) จัดทาํแนวทาง/แผน

ยุทธศาสตร์ทีÉมีเอกภาพ และจัดส่งให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายในวันทีÉ Śš 

มีนาคม ŚŝŞş เพืÉอนาํเสนอต่อฝ่ายนโยบายและหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องต่อไป 

    

3.5.2 ปัญหาราคาสินคา้สตัวน์ํÊาตกตํ Éา 

 จากการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์นํÊาครัÊงทีÉ Ś เมืÉอวันทีÉ řš 

กุมภาพันธ ์ŚŝŞş ในการพิจารณาจะเกบ็ค่าธรรมเนียมสตัว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยเบืÊองต้น

จะเกบ็ในกลุ่มปลาเป็ด .Řŝ บาท/กิโลกรัม นัÊน ในคราวประชุมครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş เมืÉอวันทีÉ ş มีนาคม ŚŝŞş 

นัÊนได้ข้อสรุปดังนีÊ  

1. เหน็ชอบให้ใช้กลไกการตกลงราคาระหว่างกลุ่มชาวประมงกับผู้ประกอบการแปรรูปโดยแบ่งกลุ่มการ

ตกลงราคาสินค้า ś กลุ่ม ได้แก่ ř. กลุ่มปลาผิวนํÊา เช่น ทูน่า ซาร์ดีน แมคเคอเรล Ś. กลุ่มปลาซูริมิ 

เช่น ปากคม ทรายแดง ś. กลุ่มหมึก โดยให้กรมประมงเป็นตัวกลางในการประชุมตกลงราคา

ดังกล่าว 

2. เห็นชอบให้ชะลอการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามา

ราชอาณาจักรตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.ŚŝŝŠ โดยการติดตามราคาตามกลไกตลาด ทัÊงนีÊ

มอบหมายให้กรมประมงและชาวประมงติดตามการเปลีÉยนแปลงราคาสินค้าสัตว์นํÊาในระยะ ř เดือน 

(ภายหลังการตรวจราคาตามข้อ ř) หากผลปรากฏว่าราคาไม่มีการเปลีÉยนแปลงในเชิงบวกตามทีÉ

คาดหวังหรือยังไม่มีเสถียรภาพด้านราคาให้คณะกรรมการพิจารณาทาํมาตรการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม

มาพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

3.  เห็นชอบการยกระดับมาตรการควบคุมการนําเข้าทีÉกรมประมงดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  โดยมี

ความเหน็ให้มีความเข้มงวดในเรืÉองดังต่อไปนีÊ  ř. การขึÊนทะเบียนผู้นาํเข้า Ś. การตรวจสอบปริมาณ

สนิค้าทีÉนาํเข้าจริงให้ตรงตามเอกสารการนาํเข้า ś. การระบุปลายทางสินค้า Ŝ. การกาํหนดให้ต้นทาง

สินค้าต้องแจ้งรายชืÉอและทะเบียนเรือประมงทีÉได้รับอนุญาตให้ไทยทราบก่อนเป็นเบืÊ องต้น  

นอกจากนีÊมอบหมายให้กรมประมงจัดทาํแผนประชุมหารือกับรัฐต้นทางสินค้า โดยเริÉมจากรัฐเพืÉอน

บ้านและทีÉมีการนาํเข้ามาได้แก่ พม่า  เวียดนาม กัมพูชา ปากสีถาน อินเดีย เปรู โดยให้มีการติดตาม

ประเมินผลการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นรายเดือน และให้รายงานต่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาราคาสนิค้าสตัว์นํÊาตกตํÉาทราบ 
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และในคราวประชุมครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş เมืÉอวันทีÉ řř เมษายน ŚŝŞş มีข้อสรุปดังต่อไปนีÊ  

1. ความกา้วหนา้ในการใชก้ลไกการตกลงราคาระหว่างกลุ่มชาวประมงกบัสมาคมผูร้บัซืÊ อ โดย  

ř. กลุ่มปลาหนา้ดิน ประชุมกันในวันทีÉ řŠ มีนาคม ŚŝŞş มีการสรุปราคารับซืÊอชัดเจน 

Ś. กลุ่มปลาผวินํÊ า มีการจัดประชุมกันในวันทีÉ ŚŞ มีนาคม ŚŝŞş มีการสรุปราคารับซืÊอชัดเจน 

ś. กลุ่มหมึก เนืÉองจากผู้ รับซืÊ อหมึก เป็นผู้รับซืÊ อรายย่อยเป็นจาํนวนมาก จึงยังไม่มีผู้แทนในการตก

ลงราคารับซืÊอกนัแต่อย่างใด 

 Ś.  ความกา้วหนา้ในการดําเนินมาตรการควบคุมการนําเขา้สินคา้สตัวน์ํÊ า  โดยได้ดาํเนินการดังนีÊ   

  ř. มาตรการป้องกันการลักลอบนาํเข้าโดยผิดกฎหมาย  กรมประมงได้จัดตัÊงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การนาํเข้าส่งออกสนิค้าประมงร่วมกับชุดปฏิบัติการ “พญานาคราช” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  Ś. เข้มงวดในการตรวจสินค้าสัตว์นํÊานําเข้าทีÉด่านตรวจประมง โดย ปรับปรุงประกาศการประมง

เพิÉมเติมให้สามารถตรวจสอบและยืนยันแหล่งทีÉมาของสัตว์นํÊาทีÉขอนําเข้าได้โดยต้องแนบเอกสารเพิÉมเติม 

แสดงรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือจัดทําคําแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เพืÉ อให้เจ้าหน้าทีÉสามารถ

ตรวจสอบได้อย่างมีประสทิธิภาพ  โดยเฉพาะเพิÉมความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารประกอบการนาํเข้า

สตัว์นํÊาจากพม่า  มีการทวนสอบเอกสารกบัหน่วยงานผู้ออกเอกสารหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบของพม่าและ

ประสานขอความร่วมมือให้พม่าจัดส่งรายชืÉอเรือประมงเพืÉออพัเดตสถานะ 

  ś. ยกระดับการตรวจสอบตามมารตฐานด้านสุขอนามัยโดยเพิÉมการสุ่มตรวจสินค้าสัตว์นํÊาเพืÉ อ

วิเคราะห์สารตกค้าง โลหะหนัก สารปนเปืÊ อนต่างๆในสนิค้าปลากะพงขาว 

 ś.  แนวทางการใชม้าตรการปกป้องการนําเขา้สินคา้ทีÉเพิÉมขึÊ น (Safeguard Measure) ภายใต้ พรบ.

การปกป้องจากการนาํเข้าสนิค้าทีÉเพิÉมขึÊน พ.ศ.ŚŝŝŘ โดยได้หารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ  เมืÉอวันทีÉ Śš มีนาคม ŚŝŞş ทัÊงนีÊจากการหารือแล้วสรุปว่า การนาํมาตรการปกป้อง

การนําเข้าสินค้าทีÉเพิÉมขึÊน (Safeguard) มาใช้จะไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงเห็นชอบให้กรมการค้า

ต่างประเทศนาํ พรบ.การส่งออกไปนอกและการนาํเข้ามาในราชกาณาจักรซึÉงสินค้า พ.ศ.ŚŝŚŚ มาใช้บังคับ

เพืÉอแก้ไขปัญหาการนาํเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมากจนส่งผลกระทบต่อความมัÉนคงทาง

เศรษฐกิจ ตามทีÉปฏิบัติในมาตรา ŝ แห่งพระราชบัญญัตินีÊ โดยให้ทาํงานร่วมกับกรมประมงในกระบวนการ

ออกประกาศดังกล่าว และเหน็ชอบมาตรการยกระดับการตรวจสอบสนิค้านาํเข้าทีÉกรมประมงนาํเสนอโดยให้

นาํข้อคิดเหน็จากทีÉประชุมเรืÉองการใช้มาตรการรัฐเจ้าของท่ามาปฎิบัติกบัทุกประเทศรวมทัÊงรัฐเพืÉอนบ้านด้วย  

 

มิติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณากาํหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก 

สมยัทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş ณ จังหวดัสงขลา  ในเดือนมิถุนายน ŚŝŞş 
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  ผู้จัดการสมาคมฯได้แจ้งทีÉประชุมทราบว่าในเดือนมิถุนายน ŚŝŞş  สมาคมฯจะจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ  ś/ŚŝŞş  ทีÉ จังหวัดสงขลา  จึงขอเชิญชวน

คณะกรรมการและสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมในครัÊงนีÊ ด้วย โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานทีÉให้ทราบอกีครัÊง 

 

มติทีÉประชุม รับทราบและให้สมาคมฯประสานคณะกรรมการในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ในเรืÉองของ

รายละเอียดต่อไป 

 

4.2 พิจารณากาํหนดวนั-สถานทีÉ สําหรบัการจัดประชุมใหญ่ประจําปี ŚŝŞş  

(อินเดีย,มลัดีฟส)์ ในเดอืนตุลาคม ŚŝŞş 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งทีÉประชุมทราบว่าในเดือนตุลาคมของทุกปีสมาคมฯจะจัดประชุม 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞş พร้อมกบัประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ซึÉงปีนีÊ

ไม่มีวาระเลือกตัÊง โดยเบืÊ องต้นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้มีข้อเสนอให้จัดนําพาคณะฯไปดูงานใน

ต่างประเทศซึÉงในปีนีÊคณะกรรมการได้นาํเสนอให้จัดไปประชุมทีÉมัลดีฟส์และท่องเทีÉยวด้วยแต่ขอดูวัน เวลา 

ทีÉเหมาะสมอกีครัÊง จึงขอทีÉประชุมได้พิจารณาว่าจะยังคงไปสถานทีÉดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

 

มติทีÉประชุม ให้สมาคมฯประสานบริษทัทวัร์ในการจัดโปรแกรมเดินทางไปมัลดีฟสต่์อไป 

     

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

  ŝ.ř  ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉ ประชุมทราบว่าเงินฝากสลากออมสินจํานวน 

ŝ,şşŝ,ŘŘŘ.ŘŘ บาท จะครบกาํหนดในวันทีÉ ś พฤษภาคม ŚŝŞş ซึÉงจะขอมติทีÉประชุมว่าจะดาํเนินการ

อย่างไรต่อไปเพืÉอให้ได้ผลตอบแทนทีÉดีทีÉสดุ  ซึÉงทีÉประชุมพิจารณาแล้วให้จัดซืÊอสลากออมสนิเช่นเดิม 

มติทีÉประชุม อนุมัติตามทีÉเสนอมา 

ปิดประชุม เวลา řŞ.śŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

           (นางณิชกมล  อุมารี) 

  ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                   

( นางณิชกมล   อุมารี ) 
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